

Số: /NQ-HĐND

Tân Thành, ngày 26 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN THÀNH
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 19/7/2023 của UBND xã về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND xã tán thành báo cáo đánh giá của UBND xã về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023:

Trong 06 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự tham gia, phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng khá so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp ổn định, không có dịch bệnh lớn trong chăn nuôi, trồng trọt. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được quan tâm đẩy mạnh. Công tác xây dựng cơ bản đã triển khai theo kế hoạch, tỷ lệ giải ngân vốn cao. Sản xuất công nghiệp, xây dựng duy trì đà tăng trưởng; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; thu hút lượng lớn khách du lịch. Thu ngân sách đạt tiến độ dự toán. Mặc dù các vụ vi phạm về lĩnh vực đất đai nhiều tuy nhiên cơ bản các vụ việc đã được phát hiện sớm và đã quyết liệt thực hiện việc xử lý các vi phạm. Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác chuyển đổi số được tích cực triển khai thực hiện; triển khai thực hiện Đề án 06 đạt thành đạt kết quả cao, đặc biệt việc kích hoạt định danh điện tử vượt so với chỉ tiêu giao. Quốc phòng quân sự địa phương chuyển biến tích cực, chất lượng tuyển quân cao hơn năm

trước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế, khó khăn đó là: Thời tiết trong những tháng đầu năm khô hạn, ít mưa đã ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân, diện tích rừng trồng mới đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ; giữa năm có thời điểm mưa lụt, dẫn đến ảnh hưởng một số diện tích hoa màu; xảy ra tình trạng thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân từ cuối tháng 5. Vai trò của cơ quan nhà nước trong việc định hướng, hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế nhất là trong việc xây dựng các chuỗi liên kết. Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, còn trông chờ ỷ lại vào chính quyền, nhà nước. Việc triển khai chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn theo các Nghị quyết 08, 15 còn lúng túng. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường còn có mặt hạn chế; tình hình vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra nhiều. Tiến độ phối hợp trong công tác đo đạc lập bản đồ đất lâm nghiệp, tiến độ triển khai thực hiện phương án sử dụng đất lâm nghiệp bàn giao về địa phương còn chậm do đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần đầu tư Vạn Thành triển khai thực hiện chưa thường xuyên và liên tục, nhân lực ít, chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ đặc biệt tại các đơn vị trường học. Công tác quản lý các di tích, tín ngưỡng chưa chặt chẽ. Tình hình đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người diễn ra phức tạp. Một bộ phận cán bộ, công chức ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác tham mưu của một số cơ quan, đơn vị đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa thật sự chủ động, tích cực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tham mưu, đề xuất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của đơn vị.

2. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023

2.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định của UBND xã về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; chủ đề năm 2023 về “*siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá*”. Các cấp, các ngành rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được phê duyệt.

2.2. Chỉ đạo tốt việc chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Hè – Thu sớm đảm bảo thời vụ, cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; bảo đảm công tác thủy lợi, nước tưới phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Đôn đốc chỉ đạo kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn trong mùa mưa bão. Duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 145,5 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 53% trở lên, tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh là đạt 100%; chủ động các

phương án quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Tiếp tục xây dựng triển khai, theo dõi các mô hình giống mới, giống có năng suất cao; đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông lâm nghiệp; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương quản lý, giải quyết dứt điểm diện tích đang tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc. Tổ công tác liên ngành đẩy nhanh tiến độ vận động các hộ dân còn lại ký hợp đồng nhận khoán để quy chủ, ổn định sản xuất.

2.3. Khuyến khích đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, vận tải, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông, lâm sản mà địa phương có thế mạnh.

2.4. Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Phần đầu đạt 16/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao theo chuẩn mới.

2.5. Quan tâm công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Thực hiện và duy trì tốt các chương trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm... Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế xã theo tiêu chí mới.

2.6. Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách, công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn ngân sách. Phần đầu đến hết năm thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch giao. Giám sát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2024.

2.7. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; làm tốt việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; giải quyết các hồ sơ tồn đọng, tránh tình trạng bức xúc trong Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với các thửa đất đăng ký đất đai lần đầu do các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng, phần đầu hết năm 2023 thực hiện đạt **80% trở lên** theo Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 10/02/2023 của UBND huyện.

2.8. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức tổng kết năm học 2022-2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Rà soát

bố trí kinh phí cho các đơn vị trường sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học trong dịp hè. Tích cực tuyên truyền, tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2023; chỉ đạo khắc phục các tiêu chí chưa đạt để công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; Chuẩn bị và tổ chức tốt khai giảng năm học 2023-2024. Xây dựng trường Mầm non 1 đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

2.9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân theo thẩm quyền. Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; công tác nội vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số quản trị và hành chính công... Tiếp tục cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Duy trì tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đã đạt được.

2.10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công với cách mạng chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 đảm bảo theo quy định. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm mới đạt từ **2,45%** trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt **75%**, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn **2%**. Tích cực tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống đuối nước cho trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc và tôn giáo. Chỉ đạo phối hợp tốt công tác bảo hiểm xã hội, phấn đấu duy trì và nâng cao tỷ lệ hộ gia đình và người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ **95%** trở lên.

2.11. Tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Phối hợp triển khai hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà văn hóa. Cơ quan đạt tiêu chuẩn Cơ quan văn hóa. Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa đạt từ **90%** trở lên. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa đạt từ **90%** trở lên. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của địa phương. Nâng cao chất lượng quản lý vận hành hệ thống thiết bị truyền thanh cấp xã. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể thao trẻ; tăng cường xã hội hóa trong việc thực hiện các hoạt động thể dục thể thao. Phối hợp triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực;

duy trì hiệu quả các Hệ thống dùng chung của tỉnh. Hoàn thành việc bầu Ban Quản lý đền Bắc Lệ nhiệm kỳ 2023 – 2023 đảm bảo an toàn, đúng trình tự, quy định của pháp luật.

2.12. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 theo kế hoạch.

Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 2023. Triển khai xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Chuẩn bị tốt các điều kiện trình kỳ họp cuối năm HĐND xã khóa XX.

Điều 2. HĐND xã Tân Thành giao cho UBND xã, các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND xã Tân Thành Khóa XX, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND; UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND khóa XX xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Các bộ phận chuyên môn xã;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

Nông Thị Nga